

จากข้อมูล สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เข้าสู่ระบบ การดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยอย่างครอบคลุม จึงได้กำหนดมาตรการในการดำเนินงานในปี 2568 ดังนี้

มาตรการที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อผลักดันให้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสู่การ ปฏิบัติ และพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย

มาตรการที่ 2 พัฒนากลไกและการประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมและเฝ้า ระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย

มาตรการที่ 3 พัฒนาศักยภาพ และยกระดับบุคลากรภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง และส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัย

มาตรการที่ 4 สร้างเสริมความรอบรู้แก่ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย และพัฒนาสื่อในการเฝ้าระวังและส่งเสริม พัฒนาการของเด็กปฐมวัย

โดยกำหนดแผนการดำเนินการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยในปี 2568 ดังนี้

มาตรการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	เป้าหมาย	หมายเหตุ
มาตรการที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อ ผลักดันให้เป็นข้อเสนอแนะเชิง นโยบายสู่การปฏิบัติ และ พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย	เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังและ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาเด็กปฐมวัย และพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัยภายใต้การถ่ายโอนภารกิจ สู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด	1.ประชุมหารือพัฒนาระบบ การบันทึกและเชื่อมโยง ข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย	1 ครั้ง	18พฤศจิกายน 2567
		2.ศึกษาสถานการณ์และ รูปแบบการส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัยภายใต้ การถ่ายโอนภารกิจ สู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด	1 เรื่อง	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568
		3.ประชุมติดตามการ ดำเนินงานขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ กฎหมายและ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาเด็กปฐมวัย	1 ครั้ง	เม.ย.-มิ.ย.68
มาตรการที่ 2 พัฒนากลไก และการประสานความร่วมมือ ของภาคีเครือข่ายในการ ส่งเสริมและเฝ้าระวัง พัฒนาการเด็กปฐมวัย	เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการติดตามดูแลแบบ องค์กรวม และสามารถเข้าถึงการรับบริการ โดยต้องอาศัยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเข้ามา มีส่วนร่วมในการดูแล ติดตาม เฝ้าระวัง เด็ก ปฐมวัยในทุกช่วงวัยที่สำคัญ ได้แก่ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน และมีพัฒนาการ สมวัย	1. ประชุมพัฒนาระบบ บริการและเชื่อมโยงข้อมูล เด็กปฐมวัยขับเคลื่อนงาน พัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อ เชื่อมโยงงานบริการและ ข้อมูลด้านสุขภาพเด็ก ปฐมวัยในรพ.สต.และสพด.	1 ครั้ง	พ.ย.2567 - มี.ค. 2568
		2. ประชุมติดตามความ ก้าวหน้าการดำเนินงาน บูรณาการความร่วมมือ ร่วมมือ 6	2 ครั้ง	ต.ค. 2567- ก.ย. 2568
		3. ประชุมคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนงานพัฒนาอนามัย เด็กปฐมวัยแห่งชาติ	1 ครั้ง	ม.ค. 2567- พ.ค. 2568

ตัวชี้วัดที่ 3.1 : ดัชนีพัฒนาการสมวัย

<p>มาตรการที่ 3 พัฒนา ศักยภาพ และยกระดับ บุคลากรภาคีเครือข่ายใน การเฝ้าระวัง และส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ดูแล เด็กปฐมวัยในการเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย</p>	<p>เพื่อพัฒนาศักยภาพ และทักษะการเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับ บุคลากรด้านสาธารณสุข ครู/ผู้ดูแลเด็กใน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด</p>	<p>1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และภาคีเครือข่ายเพื่อเฝ้า ระวัง และส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัย</p>	1 ครั้ง	ธันวาคม 2567
		<p>2. พัฒนาและปรับปรุงชุด การเรียนรู้บทเรียน E- learning DSPM สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์</p>	1 รายการ	https://bit.ly /3rxuHjV
<p>มาตรการที่ 4 สร้างเสริม ความรอบรู้แก่ผู้เลี้ยงดูเด็ก ปฐมวัย และพัฒนาสื่อใน การเฝ้าระวังและส่งเสริม พัฒนาการของเด็กปฐมวัย</p>	<p>เพื่อเสริมสร้างทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและ สร้างแรงจูงใจให้กับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ในการ เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้คู่มือ DSPM</p>	<p>1. ผลิตสื่อส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัย ใน สัปดาห์รณรงค์คัดกรอง พัฒนาการเด็กปฐมวัย</p>	1 ชุด	พ.ค.-มิ.ย. 2568
		<p>2. พัฒนาชุดการเรียนรู้ รูปแบบ E-learning ส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก ปฐมวัย</p>	1 ชุด	มกราคม - มีนาคม 2568